

# ปัน CEO-Gen Z แนวคิดใหม่ที่น่าจับตามอง

‘พาณิชย์’ ปัน CEO-Gen Z ในมหา  
วิทยาลัย ตั้งเป้า 12,000 คนใน 1 ปี  
สร้างแม่ทัพธุรกิจรุ่นใหม่ออนไลน์

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการและกล่าวให้กับนักศึกษาใน 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ จำนวน 1,500 คน ที่เข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “สร้างเจเนซี ให้เป็นซีอีโอ” (From Gen Z to be CEO) ว่า โลกเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงหลายต่อวันข้างหน้าอาจจะอะไรเปลี่ยนไปอีก อย่างน้อยที่สุดปัจจัยสำคัญที่เราเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนคือ 1.สถานการณ์โควิด 2.สถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว 3.สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ จีน 4.มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

“ถ้าเราเข้าใจก็จะเตรียมการในการรับมือได้ สำหรับ ซีอีโอเจเนซี จะได้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนของโลก เมื่อโลกเปลี่ยนประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนต้องปรับตัว หัวใจสำคัญที่สุดที่ประเทศไทยต้องทำ 2 ข้อ 1.ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์การผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตภาคผลิต-ภัณฑ์หรือภาคบริการเป็น “ตลาดนำการผลิต” 2.ปรับรูปแบบทางการค้าจากรูปแบบออฟไลน์ดั้งเดิมเป็นการค้าออนไลน์ ทั้งออนไลน์ในประเทศและออนไลน์ระหว่างประเทศ

“เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความฝัน ฝันว่าอยากจะเป็นซีอีโอ เด็กยุคใหม่ไม่ค่อยมี

ใครอยากทำงานบริษัทหรืออยู่ในองค์กรอยากมีธุรกิจของตัวเองและธุรกิจยุคใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก จำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ โครงการ “ซีอีโอเจเนซี” ของกระทรวงพาณิชย์จึงเกิดขึ้น เพื่อให้พวกเราเป็นซีอีโอเจเนซีตัวจริงที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต มีผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์มาช่วยแลกเปลี่ยนความเห็น วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศให้เห็น เข้าใจว่าการบริหารจัดการแบรนด์ทำอย่างไร การบริหารจัดการในโลกความเป็นจริงจะได้ทันเหตุการณ์ เจาะลึกแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Tmall amazon bigbasket. com jatujakmall Thailandpostmart. com ของไปรษณีย์ไทย รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ที่มีการขนส่งในรูปแบบใหม่

ในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์และพวกเราทุกคน เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มต้นโครงการซีอีโอเจเนซี มีที่นั่งทั่วประเทศ 7 สถาบันกว่า 1,500 คนที่เข้าสู่หลักสูตรครั้งนี้ จากนั้นไปกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายจะสร้างซีอีโอเจเนซีเกิดขึ้นให้ได้ทั่วประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 10,000 คน รวมแล้ว 12,000 คน เพื่อให้ซีอีโอเจเนซีเป็นทัพหน้าให้กับการค้าและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย นำรายได้เข้าประเทศและทำให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนต่อไป เราจะไม่ทำเฉพาะกับ 7



สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย แต่จะทำกับทุกภาค ทำกับอาชีพและสถาบันการศึกษาที่สนใจ เด็กต่างจังหวัดทุกคนต้องได้รับโอกาสในการที่จะได้รับองค์ความรู้ในการเดินทางไปสู่การเป็นซีอีโอเจเนซี โดยเจเนซีทั้งประเทศมี 12.6 ล้านคน เป็นเด็กต่างจังหวัด 10.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 85 จึงเป็นคำตอบว่าทำไมกระทรวงพาณิชย์จึงต้องให้ความรู้แลกเปลี่ยนความเห็นกับพวกเราที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยภาคเหนือที่ร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสามารถนำมาวัดผลเป็นหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร และต่อยอดในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำการค้าระหว่างประเทศได้จริงด้วย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

# สยามธุรกิจ

Siam Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 950

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 29 สิงหาคม - ศุกร์ 4 กันยายน 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 1797

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 56.54

Ad Value: 53,713

PRValue (x3): 161,139

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปัน CEO-Gen Z แนวคิดใหม่ที่นำจับตามอง



ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการฝึกอบรมและส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ จึงได้นำร่องบูรณาการหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 7 แห่งภาคเหนือดังกล่าว

“โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจเนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคลื่นลูกใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยที่มีความมั่นใจและความพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อายุน้อย เพราะสถาบันมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงคัดสรรองค์ความรู้ที่นำมาถ่ายทอดที่เหมาะสมทันสมัย จึงจะสามารถไปพัฒนาต่อยอดคิดใหม่ ปรับใหม่ ไอเดียใหม่ ให้กลายเป็นธุรกิจยุคใหม่ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอน เมื่อประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีก็จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต” นายสมเด็จ กล่าว

